

COTTO 034/2566

1 ธันวาคม 2566

เรื่อง ขอแจ้งเตือนระยะเวลาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “COTTO”) ได้รับสำเนาข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของ COTTO จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) จาก บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) (“SCGD”) ในฐานะผู้ทำข้อเสนอซื้อเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 โดย SCGD ได้กำหนดราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 2.40 บาทต่อหุ้น และจะชำระค่าตอบแทนด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGD โดยไม่มีการชำระค่าตอบแทนในรูปแบบของตัวเงิน (No cash alternative) ซึ่งช่วงอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดทำให้อยู่ระหว่างหุ้นสามัญของ COTTO จำนวน 4.6667 – 4.7917 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาทต่อหุ้น) ต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGD 1 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 10.00 บาทต่อหุ้น) และ COTTO ได้รับแบบแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลในข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-6-ก) จาก SCGD เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เพื่อ ประกาศให้ระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ของ COTTO ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2566 เป็นระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่ขยายอีก (final period) นี้

ในการนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งเตือนผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนที่ประสงค์จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ดังนี้

1. วันสุดท้ายของการยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์พร้อมเอกสารประกอบให้บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (“ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”) จะแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับลักษณะการถือครองหลักทรัพย์ ดังนี้
 - 1.1. กรณีเป็นโบหุ้น : ขอความร่วมมือในการยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อพร้อมเอกสารประกอบให้แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ภายในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566
 - 1.2. กรณีฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 : ขอความร่วมมือในการยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อพร้อมเอกสารประกอบ ให้แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ภายในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566

- 1.3. กรณีฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่เปิดไว้กับบริษัท
หลักทรัพย์: วันสุดท้ายของการยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อพร้อมเอกสารประกอบให้แก่
ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566
- 1.4. **กรณี NVDR** : ขอความร่วมมือในการยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อพร้อมเอกสารประกอบ
ให้แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ภายในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์พร้อมเอกสารประกอบให้แก่ตัวแทนใน
การรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

คุณฐานมาศ พึ่งโพธิ์ คุณมาลี วิริยะหิรัญไพบูลย์ คุณเบญจวรรณ ผาสุข คุณจารุภา แซ่จ้ง

คุณสุวาลี ศิลาอ่อน คุณมานิสาว วารักดี คุณปิยพร แคว้นน้อย หรือ คุณกิตติมา ลายหม้อ

ฝ่ายปฏิบัติการ

ชั้น 23 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์

191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์: 0-2618-1141-43, 46-47 หรือ 0-2618-1122, 1133, 1129

โทรสาร: 0-2618-1120

2. วันทำการสุดท้ายที่ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อ
นำมาเสนอขายต่อ SCGD ตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ได้ คือ วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566
โดยภายหลังจากวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 ผู้ลงทุนสามารถซื้อหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ได้ตามปกติ แต่ผู้ลงทุนที่ซื้อหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่สามารถนำหุ้นดังกล่าวมา
เสนอขายต่อ SCGD ตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ได้ เนื่องจากการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ มี
ขั้นตอนการชำระราคาและส่งมอบหุ้นในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันซื้อขาย (T+2)

ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (247-4) เพิ่มเติม รวมถึงวิธีการตอบ
รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (ซึ่งปรากฏตามส่วนที่ 4 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์) ได้ใน
เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ เมื่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติให้หุ้น SCGD เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หุ้น SCGD จะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่เดียวกับวันที่หุ้น COTTO จะถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น การซื้อขายหุ้น COTTO ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะกระทำได้จนถึงวันทำการ 1 วันก่อนตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิกถอนหุ้น COTTO เท่านั้น โดยหลังจากนั้นสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของบริษัทฯ จะสิ้นสุดลง โดยผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนสามารถศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเพิกถอนหุ้น COTTO ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จากรายงานความเห็นของกิจการเกี่ยวกับข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

(นายนำพล มลิชัย)

กรรมการผู้จัดการ

การแจกจ่ายเอกสารฉบับนี้และสารสนเทศที่แนบมาด้วยไปยังประเทศหรือเขตอำนาจรัฐอื่น ๆ นอกจากประเทศไทย อาจเป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย ผู้ที่ได้รับสารสนเทศฉบับนี้ควรศึกษาและปฏิบัติตามข้อจำกัดทางกฎหมายนั้น ๆ ข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ไม่ได้ถูกจัดทำเพื่อการเผยแพร่ การตีพิมพ์ หรือการแจกจ่าย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ในหรือไปยังสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อแจ้งข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้เข้าซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ และไม่มี การเสนอขายหรือซื้อหลักทรัพย์ในประเทศหรือเขตอำนาจรัฐใดที่การเสนอขาย การชักชวน การเสนอซื้อ หรือการขายหลักทรัพย์นั้นขัดต่อกฎหมาย หลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ยังไม่ได้ และจะไม่ได้นำไปจดทะเบียนภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ("กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา") หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใด ๆ ในสหรัฐอเมริกา และจะไม่มี การเสนอขายหรือการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะได้มีการจดทะเบียนหรือได้รับยกเว้นการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา และกฎหมายของรัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) ไม่มีความประสงค์ที่จะจดทะเบียนไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือว่าทั้งหมดของการเสนอขายหรือหลักทรัพย์ใด ๆ ที่กล่าวถึงในสารสนเทศฉบับนี้ในสหรัฐอเมริกา หรือดำเนินการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ บุคคลใด ๆ ไม่ควรนำสารสนเทศฉบับนี้ไปใช้เพื่อเตรียมบทความสำหรับการเผยแพร่ในประเทศหรือเขตอำนาจรัฐอื่น ๆ นอกจากประเทศไทยซึ่งเป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย